

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Thực hiện một số nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài

Để đảm bảo việc giải quyết nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài và các thủ tục hành chính liên quan đến lao động là người nước ngoài kịp thời, đúng pháp luật, Công an tỉnh đề nghị doanh nghiệp thực hiện đúng quy định nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài. Cụ thể:

Doanh nghiệp lần đầu đề nghị chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài phải lập báo cáo giải trình theo Mẫu 01/PLI của Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Doanh nghiệp đã được chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài tiếp tục giải trình thay đổi nhu cầu phải lập báo cáo giải trình theo Mẫu 02/PLI của Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Báo cáo giải trình phải thống kê đầy đủ các vị trí đã được chấp thuận, đã sử dụng, chưa sử dụng. Các vị trí xin chấp thuận cần nêu rõ vị trí nào cần điều chỉnh, vị trí nào xin bổ sung và giải trình cho từng vị trí; nêu rõ lý do sử dụng người lao động nước ngoài (tình hình sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), mô tả vị trí công việc, chức danh công việc và yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc đó, lý do không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài...). Trường hợp tăng nhu cầu chấp thuận phải có lý do chính đáng.

Trên đây là một số nội dung cần lưu ý trong việc sử dụng lao động là người nước ngoài và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan trong lĩnh vực lao động theo quy định hiện hành. Các thủ tục hành chính liên quan đến người nước ngoài đã được công khai trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh (*địa chỉ <http://conganbacgiang.gov.vn/huong-dan-thu-tuc-hanh-chinh.html?tt=10>*) kèm theo các biểu mẫu và yêu cầu thành phần hồ sơ cho toàn bộ thủ tục. Quý Doanh nghiệp có thể tham khảo để thực hiện đúng quy định./.